

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

### ASIAN – ตามได้ แต่ต้องถือได้

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

#### ที่มา ในสัจจหัว...

ก็ต้องยอมรับแหละครับว่า ถ้าจะซื้อตรงนี้ ก็คือเป็นการตามน้ำ เพราะจริงๆ แล้ว ก่อนผ่านระดับ 21.0 ขึ้นมานั้น เหนือเมฆได้กล่าวไว้ในรายการ LIVE ที่ UTRADE แล้วว่าจับตาดูดีๆ การที่แกว่งตัวในกรอบออกด้านข้างนั้น เริ่มจะมีแรงไล่ซื้อเข้ามา ก่อนที่จะผ่าน 21.0 เสียอีกนั้นแปลว่า หากผ่าน 21.0 เมื่อไหร่ ก็ต้องไล่ตามกันทันทีล่ะนะ... เรียกว่า การแกว่งกำไร ถ้าอยู่หน้างาน หรือดูกันแบบเรียลไทม์ จะเห็นชัดเจน และ อาจจะได้ราคาที่ดีกว่า... แต่เอาเถอะครับ เรื่องแบบนี้ เหนือเมฆคงไม่ต้องกล่าวมาก เพราะน่าจะเป็นเรื่องที่ทำหนักแกว่งกำไร คงทำกันอยู่แล้ว ยุคนี้ นั่งอยู่บ้าน ลงทุนอยู่บ้านก็ทำให้เหมือนกับว่า การเล่นหุ้น เป็นงานเป็นอาชีพ ของท่านเองอยู่แล้ว เริ่มต้น 9.30 ก็ต้องมานั่งหน้าจอวางแผน ดูภาพรวม ดู sentiment ในแต่ละวัน แล้วก็ไปพักกันที่ 12.30 แล้วก็กลับมาอีกที่ ตอน 14.00 โหนจนกว่าตลาดจะปิด... แล้วอาจจะไม่มีต่อเนื่อง เก็บข้อมูล ดูอะไรกันต่ออีกเล็กๆ น้อยๆ แล้ว 17.30 ค่อยเลิก หากทำได้แบบนี้ทุกวัน อาชีพของนักลงทุนนักแกว่งกำไรในตลาดหุ้น ก็น่าจะเป็นแหล่งทำเงินของท่านได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแหละครับ... ยุค CoVID-19 นี้ ก็เห็นจะมีอาชีพ ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ นี้แหละครับที่ยังพอจะหารายได้อย่างสม่ำเสมออีกทางหนึ่ง... และแน่นอนอยู่แล้วว่า ก็ต้องมีตลาดมีเจ็บตัวกันบ้างอยู่แล้ว ไม่ได้การันตีว่าจะถูกต้องเสมอไป แต่การเจ็บตัว ต้องเจ็บตัวให้น้อย และเวลาได้เงิน ก็ต้องเป็นกอบเป็นกำ เหนือเมฆเชื่อเลยว่า ทุกท่านทำได้กันอยู่แล้ว... จะสรุปต่อวัน ต่อเดือน หรือต่อปี จะเอาเท่าไร ก็ว่ากันไป

#### ดูตามเกม...

อย่างที่กล่าวมาละครับ เป็นเกมตามน้ำ หลังจากที่ผ่านมาแล้ว ก็ต้องไม่มีการตกลงมาต่ำกว่า แนวต้านที่ผ่านขึ้นมา และยังงี้เสีย ถ้าจะตามน้ำ ก็ต้องคิดว่า ต้องถือหุ้นได้ไว่ก่อน

แนวรับ : ... 22.0-21.0 ยืน 21.0 ไม่ได้ ก็แปลว่า น่าจะคิดผิด

เป้าหมาย : ... 26.0-28.0 ว่าจะตามรูปแบบของ Price Pattern

Price Chart...(ASIAN)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ASIAN... ตอนนี่ เราอาจจะไม่กล่าวถึงเป้าหมายที่มาจากโครงสร้าง MA. แล้วละครับ แต่ก็อาจจะเอาภาพของ MA. มาดูไว้เพื่อ ระวังสัญญาณขาย หรือสัญญาณของการเสียทรงมากกว่า... โดยถ้า MA10days ยังไม่มีค่าในแนวโน้มเชิงลบ ก็ยังไม่เกิดสัญญาณขาย.. ดังนั้น การขึ้น ถ้าจะมีต่อจากนี้ไป ก็ว่ากันด้วยรูปแบบของราคา หรือ Price Pattern มากกว่าละครับ การที่ไม่ลงมาต่ำกว่า 21.0 อีกเลยนั้น แนวโน้มการขึ้นต่อ ก็จะมีภาพที่อาจจะคล้ายๆ กับการขึ้นในระลอกล่าสุด คือ จาก 14.0 ไปถึง 21.0 ดังนั้น จากระดับ 19.0 หรือจากระดับ 21.0 ก็น่าจะมีเป้าหมายที่คาดหวังที่ระดับ 26.0-28.0... ก็ยังถือว่า คู่มีค่ากับจุดที่ Cut Loss นะ